
Ég undirritaður styð áform um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í 
forsendum meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar. Mjög brýnt er að hraða 
framkvæmdum við vegagerð, bæði til að bæta samgöngur og auka öryggi. Það mun 
tæpast gerast nema með aukinni skattheimtu. Líta má á skattheimtuna sem 
fjárfestingu sem í framtíðinni mun skila arði til þeirra sem skattinn borga.
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